



**สรุปความพึงพอใจต่อโครงการ  
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร**

## สรุปความพึงพอใจต่อโครงการ

“ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หมู่ที่ ๔

ตำบลหาดยาย อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์

จากการจัดทำ “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งปีนี้จัดในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ และได้จัดกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดยาย อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์ และในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายได้ดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๖) ส่งเสริมการพัฒนา



ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนใจและสวนสาธารณะ ประกอบ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นกิจกรรม “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการเป็นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พละนาพย์ให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วกับ อบายมุขและยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการเล่นกีฬาในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๖” เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยายในพื้นที่ที่มีความสนใจ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้เล่นกีฬา เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพละนาพย์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาระดับท้องถิ่น ให้มีระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้น
๓. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีของเยาวชนและประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจการแก้ไขปัญหาเสพติดโดยยึดหลักการเล่นกีฬาให้เป็นประโยชน์



ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จึงได้ทำการจัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๖” และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจึงได้ทำการติดตามประเมินผลของการดำเนินกิจกรรมโดย ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC) ด้วยการวัดผลสำเร็จสำหรับกิจกรรม/โครงการ ในการจัดการ โดยในการวัดผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว



จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ทราบถึงกิจกรรมในครั้ง “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๖” ที่ร่วม

กิจกรรมตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหาดยายได้จัดขึ้น ซึ่งการประเมินแบบสอบถาม ได้ ทำการสอบถามเด็กผู้ปกครอง เป็นส่วนใหญ่แบบสุ่ม จำนวน ๓๑๙ ราย แบ่งออกเป็น ชาย จำนวน ๑๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๐ และ หญิง จำนวน ๑๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๐ และส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๓๐ - ๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ที่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐



ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาร่วมโครงการมากกว่า ๑ ครั้ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทราบจากการบอกกล่าว/การชักชวน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๐ รองลงมาทราบจากการการประชุมหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๐

จากการประเมินทำให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการมาร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ รองลงมา มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๐ รองลงมาในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๐



“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๖” เป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประโยชน์จากการครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐ รองลงมาในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๐ ซึ่งการจัดกิจกรรมยังเป็นการจัดทำกิจกรรมที่มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐ รองลงมาที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๐



ซึ่งกิจกรรม “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๖” เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้นยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสมาชิก สภากีฬาการบริหารส่วนตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษา, ประชาชนผู้มีความสนใจด้านกีฬา ได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่ง มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๐ รองลงมาที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๐ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๐ รองลงมา มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๐



และในการสอบถามนั้น มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าเกิดประโยชน์จากการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ รองลงมา มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐

ซึ่งจากการสอบถามเรื่องการจัดประเพณีแข่งแพเป็นกิจกรรมที่ควรจัดต่อเนื่องหรือไม่ จากการสอบถามมีความพึงพอใจให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ ดำเนินกิจกรรมได้ตั้งงบประมาณ ดำเนินการไว้ที่สำนักปลัด ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับลักษณะของโครงการด้วย



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังเป็นการสร้างกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร ที่ดีและเกิดการเรียนรู้จากการทำงาน เป็นทีมและการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมครั้งนี้

อีกทั้งผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา มีระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้น
๓. สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น



๔. ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยยึดหลักการเล่นกีฬาให้เป็นประโยชน์

ซึ่งจากประเมินความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. อยากให้การจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภท ใช้กติกา – ระเบียบ เป็นระเบียบสากล หากมีการปรับเปลี่ยนควรมีการแจ้งนักกีฬาก่อนการแข่งขัน
๒. อยากให้ใช้กรรมการในการตัดสินเป็นกรรมการมืออาชีพ
๓. อยากให้เพิ่มแพทย์ประจำสนามกีฬา
๔. อยากให้ทางผู้จัดจัดการแข่งขันเริ่มจากช่วงเช้าในแต่ละวัน เพราะการเปลี่ยนเวลาทำให้มีผลต่อนักกีฬา
๕. อยากให้เว็บบอร์ดสนามการแข่งขันกีฬาในบางประเภท
๖. อยากให้มีการเตรียมการเรื่องสถานที่ให้กับผู้รับชมกีฬาและให้จัดสถานที่เกี่ยวกับร้านค้า สถานที่จอดรถมากขึ้นและอยากให้มีการจัดระเบียบการจราจร ให้มากขึ้น
๗. อยากให้ทางหน่วยงานจัดกีฬาช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ในแต่ละปี
๘. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี



# ภาคผนวก













